

ECL - คลุมเครือ ตลาดไม่ชอบ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

เห็นตลาดวันวานแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนหันหน้าครีว่า ตลาดอะไร แต่ก็แน่นอนละ อาจจะเป็นไปได้ เรื่องของความไม่แน่นอน หรือ ความคลุมเครืออะไรบางอย่าง หรือตรงๆ ก็คงเรื่องความคลุมเครือของการจัดตั้งรัฐบาล... ประเทศจะเดินทางไหน พร้อมจะเปลี่ยนใหม่ หรือจะยังเอาในแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมา แล้วนั่น ยังอาจจะกังวลถึงความวุ่นวาย จะมีตามมาอีกหรือไม่ ไม่ว่าในปากฝั่งไหน ที่เวลาเกิดความไม่พอใจ ก็มักจะลงถนนอะไรทำนองนั้น... เลยเอาเป็นว่า ตลาดในระยะนี้ น่าจะมีน้ำหนักของความคลุมเครือไปในทางการเมืองเสียมากกว่า... ทีนี้ เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค ที่เรา รู้กันอยู่แล้วว่า อะไรที่มันเกิดจากอารมณ์ของนักลงทุนในตลาด มันก็จะสะท้อนออกมาในสัญญาณทางเทคนิคอยู่เรื่อยๆ แล้วเพียงแค่ว่าเราอ่านไปตามสัญญาณที่เห็น แล้วก็เล่นหรือวางเกมวางแผนไปตามนั้น... เอาละ อย่างน้อยๆ เราก็เห็นการผ่านแนวต้าน ที่เป็นกรอบแนวโน้มขาสูงขึ้นมาได้แล้ว คือ ที่ระดับ 1540 ซึ่งนั่นต้องแปลว่า ห้ามลงมาต่ำกว่าอีกนะ ไม่เช่นนั้น ก็แค่ผ่านหลอกๆ... แต่ถามว่า ผ่านแนวต้านของกรอบขาสูงได้แล้ว จะได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เลยหรือไม่ ก็อย่างที่เห็นอเมกกล่าวไว้ใน LIVE นั้นแหละครับ ต้องผ่านพื้นที่ 1570-1575 ไปให้ได้อย่างเด็ดขาด หรือ อย่างน้อยๆ ควรจะมีการสูงกว่า 1577 ให้ได้ หรือยืน 1580 ได้เลย ยิ่งดี ซึ่งนั่นจะเป็นการยืนยันว่า แนวโน้มขาสูงได้จบไปแล้ว เราได้ผ่านจุดต่ำสุดของตลาดในรอบนี้ที่ 1490+/- ไปแล้ว หรือเรียกในภาพใหญ่ๆ ว่า เราได้จุดจบของคลื่น 4 ที่เป็นคลื่นขาสูงไปแล้วนั่นเอง ก็จะรอคลื่น 5 ไปได้ไป

ดูตามเกม...

นานๆ เอามาดูกันที เห็นการขึ้นมาก่อนหน้านี้ บางท่านก็อาจจะมองว่าช้า หรือ ใกล้จะจบรอบแล้วหรือเปล่า... แต่ถ้าไล่เรียงกันในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค อาจจะแค่ ต้นๆ เกมก็ได้

แนวรับ : ... 1.69-1.66 ไม่ควรต่ำกว่า 1.64 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 1.80 แค่นี้จะขายไว้ก่อน อาจลุ้น 2.0 ได้

Price Chart...(ECL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ECL... จริงๆ แล้ว ถ้าจะมองกันยาวๆ หากไม่ต่ำกว่า 1.60 ลงมาเสียก่อน ก็อาจจะยังถือหุ้นได้ แต่ถ้าจะตีๆ หน่อย ไม่ควรลงมาต่ำกว่า 1.64 จะดีกว่า และด้วยรูปแบบของโครงสร้างการแกว่งตัว เราอาจจะมีลุ้นการจบขาสูงได้แล้วก็ได้ เพราะด้วยรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern เราอาจจะเห็นรูปแบบการกลับตัว ที่เป็น Double Bottoms ซึ่งมีการยืน 1.60 ได้ด้วยนั้น ก็ยืนยันว่า รูปแบบของ Price Pattern น่าจะเป็นได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่ หากจะขึ้น ก็อาจจะขึ้น แนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งในหลายๆ ระดับ โดยอาจจะหวังได้ถึงระดับ 2.00 ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแรงจะยังไป ก็คงต้องไปดูกันที่ระดับที่ตัวกันอีกที